

กลุ่มการค้าชายแดน การท่องเที่ยว

	Pain point สถานการณ์สำคัญ	วิธีการสำคัญ 1 2 3 4 5	เป้าประสงค์ / โครงการ
การค้าชายแดน	-ระบบการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยมาเลเซีย -ต้นทุนการขนส่งสินค้าภายในประเทศสูง -ศูนย์คัดแยกไปรษณีย์ที่หาดใหญ่มีคนติดโควิดทำให้ระบบการขนส่งหยุดชะงัก	ต้นน้ำ -โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย (สนง.พาณิชย์จังหวัด...) /สำรวจความต้องการสินค้าของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย/ -โครงการปรับปรุงด่านเบตงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	เป้าประสงค์ มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น(จากการขายสินค้า-ซื้อสินค้า)
	-ปรับปรุงด่านเบตงเพื่อสะดวกในการขนส่งโดยรถบรรทุก -ปรับปรุงเส้นทางถนนจาก ยะลา-เบตงเพื่อความสะดวกในการขนส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่ -รัฐเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย ให้หลากหลาย	-โครงการปรับปรุงถนนเส้นทางยะลา-เบตง เพื่อการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว (สนง จังหวัดยะลา) -โครงการสร้างสะพานเชื่อมด่านศุลกากรตากใบ-ด่านเป็งกาลัยบูโบ(มาเลเซีย) (แขวงทางหลวงนราธิวาส) -โครงการสร้างหุ้มประตูตู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนง.โยธาและผังเมืองปัตตานี)	
	-การส่งเสริมผู้ประกอบการค้าชายชายแดน ในสินค้าที่เราได้เปรียบ เช่น ผลิตภัณฑ์ประมง เราสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าประเทศมาเลเซีย -กฎ IUU ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงออกหาปลาได้น้อยลง	กลางน้ำ -โครงการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ (ภาคเอกชนเสนอมาเพื่อลดต้นทุน - สนง.พาณิชย์จังหวัด...)	
	-การสร้างสะพานด่านตากใบ และด่านสุไหงโกลกเชื่อมระหว่างไทย มาเลเซีย		
	-การบริหารโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า		
	โครงการสร้างประตูเมือง ตู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		

	Pain point สถานการณ์สำคัญ	วิธีการสำคัญ 1 2 3 4 5	เป้าประสงค์ / โครงการ
การท่องเที่ยว eco - tourism	<p>-เบตง มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว นทท ชาวไทย มาเลเซีย</p> <p>-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ 4 แห่ง</p> <p>-จัดงาน event ในพื้นที่ งานกีฬา</p> <p>-จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมวิถีชุมชน สวนเกษตร</p>	<p><u>ต้นน้ำ</u></p> <p>-โครงการสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวในทะเลสาบฮาลา-บาลา จำนวน 4 แห่ง (สนง.ยะลา)</p> <p>-โครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว ต่าง ๆ เช่น เทศกาลไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทศกาลสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ เทศกาลอาหารและผลไม้ (foods & fruits festival) 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p> <p>-โครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอน (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p> <p>-โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p> <p>-โครงการพัฒนาเส้นทางบกเชื่อม อำเภอเบตง-ยะลากับอำเภอสุคีริน- นราธิวาส (แขวงทางหลวง....)</p> <p>-โครงการสร้างเขื่อนหาดรูสะมิแล เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (สนง.โยธาและผังเมือง บัตตานี)</p>	
	<p>-การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งต่าง ๆ ใน 3 จังหวัด</p> <p>-เปิดเส้นทางบกเชื่อม เบตง – สุคีริน</p> <p>-เทศกาลอาหาร (food festival) 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน</p> <p>- กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว วิ่งเทรล วิ่งมาราธอน</p> <p>-มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานร้านอาหาร มาตรฐาน SHA</p> <p>-การพัฒนาบุคลากร ประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี</p>	<p><u>กลางน้ำ</u></p> <p>-โครงการสร้างมาตรการรองรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p> <p>-โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวทุกประเภท (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p> <p>-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p> <p>-โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p>	<p>- <u>เป้าประสงค์</u></p> <p>- รายได้จากท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p> <p>- มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน</p>

	<p>-การทำแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเดี่ยวของทั้งกลุ่มจังหวัด มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>-การพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึก จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว</p> <p>-การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปสนับสนุนการท่องเที่ยว</p> <p>- กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์</p> <p>-การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน</p> <p>-การทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์</p> <p>-มาตรการช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถอยู่ได้ก่อนสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย</p> <p>-มาตรการรองรับการท่องเที่ยวช่วงโควิด การคัดกรอง นทท. ชาวมาเลเซีย ที่เข้ามาท่องเที่ยว</p>	<p>-โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก เพื่อการท่องเที่ยว (สนง.พัฒนาชุมชน...)</p> <p>-โครงการส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p> <p>-โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่การท่องเที่ยวมาตรฐาน(สนง.พช. นราธิวาส)</p> <p>- โครงการยกระดับผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้สู่สากล (สนง พช. นราธิวาส)</p> <p><u>ปลายน้ำ</u></p> <p>โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา..)</p>	
--	--	---	--